



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน โดยกำหนดคัดเลือกฯ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเสร็จแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๑ (๕) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดจันทบุรี เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่งนิติกร ระดับ ๔ มีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จำนวน ๒ ราย ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่ได้
๐๐๑	นายอานนท์ หวานสนิท	๑
๐๐๓	นางสาวธิดารัตน์ กุลฉวะ	๒

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศนี้ โดยสามารถใช้บัญชีได้เฉพาะกรณีที่ต้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีตำแหน่งว่างเท่านั้น แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีกและได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

อนึ่ง การคัดเลือกครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศฯ หากภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้คัดเลือกได้แล้วหรือได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วก็ตาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและจะพิจารณายกเลิกการแต่งตั้งในกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายธนภณ กิจกาญจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี